

Ngày 21 tháng 4 năm 2015, tại Khách sạn Eden Plaza ở Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp và Thương mại chuyên giao công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp (DECC) đã phối hợp tổ chức Hội thảo cùng dự án "Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về môi trường và năng lượng". Hội thảo có sự tham gia của các đơn vị: Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng (ERAV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hội đồng Năng lượng và Tây Nguyên, Viện Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Dự án phát triển năng lượng sạch Việt Nam – Hoa Kỳ (VCEP) và các đơn vị khác.

Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp và Thương mại chuyên giao công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự án "Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về môi trường và năng lượng" nhằm mục tiêu xây dựng ban hành chất lượng Quy định công nghệ hai chiều và tiêu chuẩn châu Âu hệ thống môi trường và năng lượng tại Việt Nam vào hệ thống phân phối hệ thống Bộ Công Thương xem xét phê duyệt và ban hành thành các quy định quốc gia để khuyến khích cho sự phát triển của hệ thống năng lượng tái tạo và năng lượng phân phối tại Việt Nam. Hội thảo khi dự án đã được diễn ra vào ngày 3.10.2014, đơn vị trong nước là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trình bày kết quả nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm dự án tại Philippines. Ngày 7.1.2015, dự án đã tổ chức Hội thảo lần 1, đơn vị đã trình bày kết quả nghiên cứu và xuất Tiêu chuẩn quốc gia, quy định và trao đổi hai chiều. Từ hội thảo, nhiều góp ý hữu ích của các đơn vị và tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa báo cáo.

Từ Hội thảo lần này, đơn vị và các đơn vị dự án tiếp tục trình bày và tiếp thu ý kiến góp ý cho 2 báo cáo: Tiêu chuẩn quốc gia và Quy định trao đổi hai chiều cho hệ thống môi trường và năng lượng. Điều này Cục Điện lực và Năng lượng và các đơn vị đã tham gia góp ý và đơn vị hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Tiếp này sẽ khi hoàn thành công việc dự án, Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp và Thương mại chuyên giao công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp sẽ tiếp tục trình bày và tiếp thu ý kiến góp ý cho 2 báo cáo: Tiêu chuẩn quốc gia và Quy định trao đổi hai chiều cho hệ thống môi trường và năng lượng. Điều này Cục Điện lực và Năng lượng và các đơn vị đã tham gia góp ý và đơn vị hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Hunh Sang